



ประกาศโรงพยาบาลประทาย  
เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

---

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไป เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้นโรงพยาบาลประทาย จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังบัญชีรายละเอียดแนบมา

ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ชยพล สุขโต

นายชยพล สุขโต  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

บัญชีรายชื่อ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น  
รอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับ
๑	นางเพ็ญประภา ชุมภักดี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๒	นางปรียาวดี คงสงวงษ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๓	นางสาวอรุณิษา แก้วสังข์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ
๔	นางสาวยุพิน บุญประกอบ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๕	นางธิดารัตน์ ชำขันมะลี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๖	นางลัดดาวัลย์ ฤทธิ์ไธสง	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๗	นางอัมพิกา เนาวคุณ	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ)	ชำนาญการพิเศษ

บัญชีรายชื่อ ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีมาก  
รอบการประเมินที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับ
๑	นางสาวจิตตวดี งามวิเศษ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๒	นายเกรียงศักดิ์ เผือดนอก	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ปฏิบัติงาน
๓	ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรทัย พวงพลอย	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ปฏิบัติงาน
๔	นางศิริพร แก้วดอนรี	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๕	นางนิศานาถ นาเมืองรักษ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน
๖	นางกาญจนา ตอพล	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ปฏิบัติการ
๗	นางสาวธนวันต์ ปิยะรุ่งบัณฑิต	ทันตแพทย์	ปฏิบัติการ
๘	นางเพียงใจ เมณฑ์กุล	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๙	นางสาวศิริรญา บุญวรรณ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ปฏิบัติการ
๑๐	นางสุนันทา สุขโต	นักโภชนาการ	ปฏิบัติการ
๑๑	นางสาวรุ่งทิพย์ จีสันเทียะ	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๑๒	นางสุวรรณิ ประสาทไทย	เจ้าพนักงานเวชสถิติ	ชำนาญงาน
๑๓	นางสาวนฤมล คู่นา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๑๔	นางสาวสุภาวดี ชันโกลาน	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๑๕	นางสาวดลพร กิณขุนทด	นักรังสีการแพทย์ (ด้านบริการทางวิชาการ)	ชำนาญการ
๑๖	นางสาวปภาวดี พวงพลอย	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๑๗	นายสุพัฒน์ กาลพันนิตย์	แพทย์แผนไทย	ปฏิบัติการ
๑๘	นางมะลิวัลย์ มีสมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ
๑๙	นางสาวรัฐสพร โกรธีวัฒนานนท์	นักเทคนิคการแพทย์	ชำนาญการ
๒๐	นางสุดใจ หมอয়া	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม	ชำนาญงาน
๒๑	นายปิยะบุตร ชูพิพัฒน์กุล	นายแพทย์	ปฏิบัติการ
๒๒	นางสาวสุรียาพร สวาสนา	พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล)	ชำนาญการ